



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู**  
**เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลจาก**  
**ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ**

\*\*\*\*\*

ตามที่ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลจากตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครพนม มีมติให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

๒.การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

( นายพิมะ แสงมณี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็น  
ตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  
จากตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	คะแนนสอบ ภาค ก. ความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ร้อยละ)	คะแนนสอบ ภาค ข. ความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ตำแหน่ง (ร้อยละ)	คะแนนสอบ ภาค ค. ความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ร้อยละ)	คะแนน เฉลี่ยทั้ง สามภาค (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๐๐๑	จำสืบเอกปกรณกิต เวียงคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชนชำนาญงาน	๖๖	๘๒	๘๐	๗๖	ผ่านการ สอบ คัดเลือก ฯ

(ลงชื่อ)

( นายพิมะ แสงมณี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู